

Review Văn phòng công ty Alibaba English Center

A giới thiệu với mọi người đây là anh Ngô Xuân thắng CO của Alibaba center thì em cũng đã có hẹn trước với mình để có thể xin phép anh tìm hiểu thêm về văn phòng thì làm phiền anh dẫn em lên trên tham quan một chút nhé. Ở đây là cái văn phòng tuyển sinh của Alibaba. Các cái chữ ở tường thì ở đây là bạn sinh ra câu này có nghĩa là bạn sinh ra để trở nên một phiên bản tuyệt vời kiểu đó. Đây là ảnh của lớp học. Đây là cái bảng vinh danh của của các bạn à mà nhân viên xuất sắc ở các cái team đào tạo như giảng viên và trợ giảng xuất sắc thì tất cả cơ sở đều in ảnh bạn ấy và dán lên ở cái phòng mà à tuyển sinh vào đây thì là bạn. Tuyển sinh của Alibaba là bạn tư vấn.

Đó là mình cùng lên để Xem từng học ở bên trên nhé rồi tiếp theo là anh sẽ giới thiệu cho Lan Anh một trong những cái phòng học của Alibaba thì bọn em em có thể thấy là không. Không gian thì nó rất là rộng và ở các mỗi cái phòng học đều treo những cái tranh của lớp học tranh, những cái tranh truyền động lực và có những cái giá trị cốt lõi của Alibaba. Và để hiểu rõ thêm về lớp học cũng như là mô hình văn hóa của lớp học thì anh sẽ giới thiệu em với cả một bản sản phẩm rất trẻ của Alibaba thì em sẽ nói chuyện hơn thêm để hiểu sâu hơn về lớp học em nhớ. Rồi hello em. Anh à đây là hoa là giảng viên xuất sắc nhất 5, 2, 0 18 của Alibaba thì 2 người trao đổi để mọi người có một chút thông tin thêm về Alibaba giúp Lan Anh nhé. Thế? Ừ ừ và hiện tại thì mình đang có mặt ở phòng học của Alibaba thì chắc hẳn các bạn có thể đoán được là mọi người đang ở đằng sau mình còn đang học nhóm thì vừa này thì mình có lên và xin phép hoàng là một giáo viên của Alibaba là mình có thể tranh thủ cái thời gian mà các bạn ấy đang học nhóm để có thể đột nhập vào phòng này. Để có thể phỏng vấn hoàng một chút thì hàng giới thiệu với mọi người tên tuổi cũng như công việc của em ở Alibaba đi, em xin phép giới thiệu một chút thì em tên là hoàng và em là giảng viên tại Alibaba. Hết ạ? Thì chị hỏi câu hỏi thêm đi thì hiện tại thì em đã bao nhiêu tuổi cũng như là em hiện tại thì ngoài cái công việc giảng viên đấy thì em còn đi học hay là đi làm ở những cái chỗ khác không bình thường là em không tiết lộ tuổi học viên đâu hôm nay tiết lộ sóng truyền hình thì hơi nhạt một chút đi. Em bí mật nha em 9 8 ạ, các bạn có thấy không? Bạn í 98 trời ơi, bạn ấy còn ít tuổi hơn mình lúc đầu khi mà nghĩ là sẽ phỏng vấn giáo viên của Alibaba thì mình sẽ nghĩ là kiểu sẽ hơi nghiêm túc một chút

nhưng mà không còn trẻ hơn mình. Trời ơi thì. Biết là biết là trẻ rồi đi thì có nghĩa là em sẽ có phải trải qua một số những cái bài test cũng như là để có thể làm giáo viên ở đây đúng không? Thì chị cũng hơi tò mò một chút là cái cái bài test đấy. Nó sẽ dựa trên những yếu tố như thế nào? Trình độ tiếng anh có phải là tất cả không? Có nghĩa là để mà làm giảng viên tại đây là 3 thì bọn em sẽ trải qua một cái quy trình test. Nó rất là nói chung là em thấy nó rất là chuẩn, bởi vì là nó sẽ liên quan đến cả kỹ năng sư phạm này cả kỹ năng tiếng anh này và rất là nhiều yếu tố khác, nó liên quan đến cái công việc giảng dạy và Alibaba. Thì em thấy là qua cái quy trình training một thời gian là 2 tháng thì bọn em sẽ có đầy đủ những cái kỹ năng này và những cái kiến thức để có thể đủ cho một người giảng viên. Đầu tiên là phải cần kiến thức đấy. Cả tiếng anh nữa thì em thấy là sau quá trình đó, mình sẽ cần thêm một chút kinh nghiệm nữa thôi là mình sẽ trở thành một giảng viên có thể gọi là giỏi được. Em đã làm giáo viên này được bao lâu rồi? Em làm ở đây được 2 5 giữa rồi ủa thế thì 2 5 giữa anh và em 9 8 thì có nghĩa là vừa mới là sinh viên mà em đã vào đây luôn như siêu luôn ý thì có nghĩa là trước đây thì em cũng chưa có cái kỹ năng nói trước đám đông đâu đúng không sao? Vào đây thì mọi người mới training cho mình đúng không ạ? Thực ra thì trước khi mà vào đây thì em là một người. Ừ khá là ừ không được ờ tự tin cho lắm. Nhưng mà vào đấy rồi ấy thì em thấy là con người của mình. Tự nhiên nó thay đổi rất là nhiều nhá. Đấy tí nữa em nhắc đến cái phần. Các thử thách cơ thì mới thấy là cái này gọi là kinh khủng rồi uống thử thách hả ờ có nghĩa là thế thì chị sẽ hỏi luôn là kiểu thế làm công việc ở đây nhá em trẻ như vậy thì theo em thì cái cái cái được của mình là gì? Cái lợi ích của cái Alibaba, công việc đem lại cho em làm gì mà những cái khó khăn cũng là cái thử thách thì là đem lại cho em nghĩ là à? Lợi ích thì em thấy là ui ngon một đồng kinh nghiệm chớ rất là nhiều kinh nghiệm 5 nhất sinh viên, 5 nhất xong rồi mình được vào đây mình được đi giảng dạy này thì con người của em thay đổi rất là nhiều. Ấy từ một người gọi là khá là thiếu tự tin thì bây giờ mình cũng tự tin hơn, rất là nhiều nhưng chị thấy đấy và ngoài ra để nhắc về cái thử thách thì em nghĩ là khá là khoai đấy chị. Tại vì thử thách nhá thì ở đây người ta sẽ yêu cầu cái thứ nhất là cái con người, người ta hài hước nhưng mà em thấy cái đấy nó lớn một chút nhưng nhút nhát mà mình lại bắt mình hài hước trước mặt đám đông thì nó cũng kiểu rất là khó nhưng em thấy cái thử thách này hơi lớn một chút nhưng cái lớn hơn là người ta yêu cầu đẹp trai nữa chứ. Ừ thì có nghĩa là giáo viên ấy đẹp trai, thế thì chị hiểu cái phong cách của anh tuyển nhân viên của anh thẳng như thế nào rồi? Bởi vì anh thẳng cũng rất hay, nói là anh rất đẹp trai thì hỏi bí quyết là anh có thể thành công như vậy là gì? Anh đẹp trai thì đây lại là một nhân viên của anh thẳng. Thì chị thấy là có một cái vấn đề á thì nếu như mà em trẻ nhỏ có nghĩa là em có

hay tiết lộ với các bạn thì em sinh 5 bao nhiêu không ạ? Tại vì nếu như mà trong một cái lớp học thì nó sẽ có những cái bạn hơn tuổi cũng không thể nào mà tất cả đều là sinh viên đấy thì nếu là chị thì tâm lý của chị là nếu mà chị đến một cái lớp học mà chị thấy là tự nhiên giáo viên là một người trẻ hơn mình. Kiểu nghi ngờ về cái trình độ ấy thì em bao giờ bị đặt vào cái tình huống đấy chưa có chưa ạ. Ngoài cái việc là đi giảng lại đây thì có một lần là Alibaba có một cái khóa là đào tạo cho những cái anh chị. Là ở bên doanh nghiệp. Và cụ thể là bên alezio bên Vingroup đấy thì là em cũng là người được trực tiếp giảng dạy khoa đấy. Và hồi trước thì là mình dạy lớp ở đây thì chỉ thỉnh thoảng có một vài người gọi là người lớn tuổi thôi, họ đi làm rồi thì mình cũng cảm thấy hơi áp lực một chút bởi vì là mình cái tuổi của mình. Nó không được cao cho lắm đấy và họ sẽ nghi ngờ kinh nghiệm của mình. Nhưng mà sau những cái khóa đi như vậy thì em thấy là cái mà người ta cần ấy thì mình cho người ta được thì họ sẽ tin tưởng vào mình, bởi vì là mục tiêu của họ sẽ là học tiếng anh mình giúp được cho họ về tiếng anh thì là người ta sẽ tin tưởng vào cái năng lực của mình. Ngoài ra thì em nghĩ là cái khả năng của mình, cái kỹ năng giao tiếp của mình ạ. Thì đối với cái người lớn tuổi thì mình sẽ phải chần chừ hơn một chút. Mình không được kiểu nhây nhây đùa như này nữa, mình phải biết điểm dừng í thì em thấy là cái việc đấy, nó sẽ không trở thành cái trở ngại của em nữa và em sẽ nghĩ là em nghĩ là qua những cái khóa đi vừa rồi thì em rất là tự tin về khả năng của mình, kể cả là người lớn tuổi hay là sinh viên hay là kể cả nhỏ tuổi. Hơn nữa, em thấy chị nghĩ là kiểu, nếu như mà ai mà có cái kiểu là mong muốn là sau này sẽ theo cái nghiệp giáo viên í thì cái công việc này đang giống như kiểu dream job cho em sau này xin việc đúng không? Thế thì rất cảm ơn hoàng về những cái chia sẻ vừa rồi thì em có thể nói thêm cho các bạn biết là ví dụ như là chị cũng là sinh viên mà mà chị cũng có một cái cơ hội như em để có thể cải thiện được bản thân thì em nhắn nhủ cho các bạn ý là cái cơ hội việc làm Alibaba cũng như là những cái kinh nghiệm của em cho các bạn ý về cái công việc sau này nhờ đối với các bạn sinh viên thì. Mình sẽ nói một câu như này trước đó là nếu các bạn có thể thì các bạn hãy đến Alibaba làm việc. Thôi, em nói một cái gì đấy, nó khác đi giống như kiểu là. Có nghĩa là khi mà ban đầu ấy em có định hướng được là em sẽ đi làm ở Alibaba a 3. Với em thì lúc đầu có nghĩa là thời gian đầu thì em không nghĩ là em sẽ làm công việc ở đây lâu dài đâu, bởi vì là thậm chí trên trường nhá, em là em học về cơ khí đấy không hề học liên quan đến tiếng anh luôn, nhưng mà bởi vì đây là cái mình thích rồi đấy. Sau một thời gian mình tìm hiểu thì mình thích được cái nghề này rồi và mình cảm thấy là mình có thể theo được cái công việc này tương lai thì mình cũng có thể gọi là thoải mái, theo đuổi ổn định cái công việc này thì em đối với các bạn sinh viên thì em nghĩ là mình sẽ tìm một công việc nào đấy

mà mình thích. Tất nhiên đầu tiên mình sẽ phải trải nghiệm. Nhưng mình sẽ phải cố gắng để tìm ra được một cái công việc mà mình thích. Thích rồi thì mình mới có thể theo đuổi được nó lâu dài và lâu dài thì khả năng ổn định của nó sẽ rất là cao ạ. Còn ngoài ra, yếu tố quyết định nhất để giúp cho các bạn có một công việc ổn định hay không thì nó sẽ là do cái sự kiên trì của mình nữa đấy thì em nghĩ là đối với sinh viên sẽ có 2 từ thôi, một là trải nghiệm 2 sẽ là kiên trì. Ô, cảm ơn em về những cái chia sẻ rất là thật. Vừa rồi thì các bạn ơi thì nếu như mà các bạn vẫn đang còn trong ghế nhà trường nhưng mà các bạn ấy nghĩ là. Mình chưa đủ 9 chuẩn để mình có thể nhận được một cái công việc như vậy thì hãy nhìn vào hoàng và học tập nhé. Hãy cứ cố gắng để mà kiếm tìm kiếm cho mình một cái cơ hội để mà một cái tiền đề sau này nhé. Cảm ơn Hòa Vang. Thứ 2 là mình sẽ đánh được vào cái chiến dịch và cái đợt thi của các bạn cấp 3, tức là cái đợt này nó sẽ để tích để mình sẽ bắt đầu đánh vào đây vào trong cái tầm. Lúc trước, các bạn như các bạn tiếng anh thì sẽ là một cái gương thì tấm gương người ta làm hòa thì còn ấy sẽ làm một cái video chuẩn các bạn vẫn còn. Bọn nó thấy mình bị thương nữa thì em cố gắng là. Mới bắt đầu á hả nàng? Ừm như kiểu là bạn quan hệ từ lớp khác qua 70 nào thêm bạn ý vẫn có cái gì đấy nhờ các bạn rất là xa cái đài này, cái đài là sản phẩm của bạn quang hạnh đúng không? Quỳnh Anh đúng không? Ờ này. OK. Ờ nhé ơ. Giới thiệu với các bạn thì đây chính là phòng marketing thì của Alibaba thì như các bạn thấy ở trên bàn thì đây là những cái ấn phẩm cũng như là những cái sticker các bạn ý để cái này mình đều tự thiết kế đúng không? Đấy chính là những cái ấn phẩm của Alibaba thì tất theo như mình được biết thì tất cả những cái ấn phẩm về truyền thông cũng như là những cái để đến gần với các bạn sinh viên hơn thì đều là tin mình làm đúng không? Thì đây anh có thể giới thiệu tên cũng như là cái công việc của mình cho các bạn. Quang Trung ạ à mình hiện tại đang 22 tuổi và mình là giám đốc marketing của a li 3 3 luôn chứ không phải là nhân viên nhé để lên được cái vị giám đốc thì chấp ạ cũng làm khá lâu rồi đúng không? Em? Công tác ở libya được hơn 2, 5 rồi ạ, cũng hoạt động được 5, 5 thì mình cũng đi được một hơn gần nửa chặng đường của jbah rồi đúng không thì wipe có thể lên được vị trí làm giám đốc thì cái cơ duyên nào dẫn đến cho mình mà 2 2 tuổi thì mình thấy là cũng còn khá là trẻ đúng không nhờ, có khi còn ít tuổi hơn cả mình luôn. Ô thì không hiểu là cái cơ duyên đưa mình đến với Alibaba là gì thì có thể chia sẻ cho các bạn biết được không? Là của Alibaba ạ. Trong thời gian học tập thì em cảm thấy môi trường đây là một cái môi trường rất là đáng để mình có thể tham gia và mình học hỏi ạ nên là em. Sau khi học xong thì em tham gia vào làm trợ giảng. Sau đó em phấn đấu lên tiếp vị trí giảng viên thì trong quá trình làm giảng viên tiếng anh á thì em nói chuyện với các bạn học viên khá là nhiều và em nhận ra các bạn rất là nhiều

vấn đề và em thật sự em lúc đấy em cảm thấy là em hiểu các bạn học viên nên em muốn tham gia vào làm vị trí marketing. Về cũng là thử sức bản thân mình bởi vì là quan trọng ở máy tính là phải hiểu khách hàng ấy ạ? Dạ có nghĩa là đầu tiên là mình sẽ xuất phát điểm của mình là học viên. Sau đó mình bắt đầu lên dần lên dần rồi sau đó mình thử sang một cái lĩnh vực mới luôn orik thế khi mà mình chuyển sang cái đấy thì không biết là mình cái yếu tố nào để mà ở bên trên người ta nhìn thấy cái tiềm năng của mình để mà thử sức sang cái vị trí là marketing. Tại vì đấy là giáo viên và marketing này. Tất nhiên là hiểu là một chuyện, nhưng nó sẽ là 2 cái nó khác nhau á em xuất phát là một bạn rất là đam mê về phim ảnh ý ạ nên là lúc mà bắt đầu học về các ơ. Ví dụ công việc là làm video edit thì em đều tự học và khi mà em làm được một vài sản phẩm thì cũng được bên trên để ý và bên trên cũng có đề xuất là tham gia vào team để làm thì ban đầu làm thì cũng từ những cái sản phẩm rất là nhỏ, thôi thì sau đấy dần dần em học tập thêm, học tập thêm, học thêm và dần dần rồi mình bắt đầu là làm những cái sản phẩm lớn và nghiên cứu các chiến dịch cùng với lại sếp tổng luôn í ạ, thế thì giống như kiểu mình sẽ là người trực tiếp là mình sẽ nghĩ những cái ý tưởng này xong mình lên những cái chiến lược này. Thế thì thường thì thật ra thì chị cũng đã nhìn những cái clip ở trên mình chia sẻ lên rồi thì cũng có những clip viral, những cái clip về giới thiệu. Mình không biết là để mà lên được một cái video như vậy thì mình sẽ cái cái quá trình mà mình sẽ lên ý tưởng này xong mình đề xuất này thì nó có lâu không thì thường ra một cái cái sản phẩm thì mình sẽ mất bao lâu thì bọn em lên chiến dịch thì sẽ phải lên và thay đổi. Rất là nhiều trong tháng á để cho phù hợp với lại cái tháng đó và trong chiến dịch đó thì tùy thuộc vào cái sản phẩm, đó cũng là sản phẩm quan trọng hay không, nếu sản phẩm quan trọng thì bọn em sẽ tập trung rất là nhiều vào cái. Tập trung vào chất lượng nội dung của sản phẩm mà nó mang tính chất không quan trọng lắm thì bọn em sẽ tập trung nhiều chất lượng hình ảnh trên mỗi sản phẩm trên mỗi khoảng thời gian làm khác nhau đấy ạ. Dạ em sẽ nghe bạn ấy nói kiểu mình cuốn vào câu chuyện của bạn ấy luôn í thì có một cái sản phẩm nào mà mình kiểu nhớ nhất thôi kiểu đến mình làm được 2, 5 rồi cái phần sản phẩm mà kiểu mình kiểu kiểu cảm thấy kiểu tâm huyết nhất ấy là mình cảm thấy nhớ nhất để mà kiểu nó thành công nhất ấy thì theo bạn thì đấy là một cái thì đấy là cái kỉ niệm nào đối với mình khi đang làm Alibaba. Sản phẩm nhớ nhất ấy ạ thì gần đây em có làm một sản phẩm về một bạn ở học viên cũ của Alibaba cách đây 2 5 thì bạn này ở bạn ấy sinh 5 2000 ấy học ở alli, tức là khi mà bạn học là bạn ấy học cấp 3 ấy ạ thì cái câu chuyện của bạn ấy thật sự là một cái câu chuyện mà rất là truyền cảm hứng ấy ạ. Nên là khi mà em cũng khi mà bạn ý tham gia bạn ấy làm tại Alibaba thì em cũng có nói chuyện với bạn rất là nhiều và trong quá

trình đó, em cảm thấy câu chuyện này, một câu chuyện có thể mang đến và truyền tải đến mọi người thì trong cái lúc mà làm cái sản phẩm này thì bọn em. Về quê của em chơi một bữa này đầu tư để quay những cái cảnh làm sao nó chân thật nhất này và cái và những cái hình ảnh hay là những câu chuyện thật ra nó cũng không phải là quá phức tạp, nhưng mà bọn em phải trao đổi và nói chuyện rất là nhiều về sản phẩm ấy là một cái sản phẩm viral và rất là tốt nên lấy một cái sản phẩm mà em cảm thấy nhớ và tự hào nhất ạ. Người sẽ cho một cái team này bọn mình sẽ di chuyển, có thể linh động để cho mình có thể đến về, để những cái tư liệu có thể so với Xem có thể hình dung được rõ nhất đúng không ạ? Ồ, thế thì khá khá là hay ấy nhỉ thì mọi người có thể lên trang của Alibaba tìm Xem cái clip của bạn ý Xem là nó có thực sự tâm huyết hay không? Nhớ thì chị thấy là. Không biết không biết là kiểu khi mà em đang đang làm ở đây nhưng mà em còn khá trẻ như thế thì em cân= được như thế nào trong giữa cái việc học và cái việc đi làm hay là em cảm thấy là hay là đây là công việc chính của mình rồi. Ở đây là công việc chính của em đấy ạ, nên là em dành gì hết là tâm sức của mình vào đây. Giờ đã tìm được một cái công việc phù hợp với mình rồi mà mình đầu tư luôn cái thời gian đấy mình bây giờ mình còn trẻ, mình cứ trải nghiệm thì mình cứ làm thôi. Đến khi nào mình cảm thấy có cái gì đó phù hợp hơn thì mình lại tham gia vào cái khác ý ạ. Đây là quan điểm của em thôi ạ. Team mình thì có tất cả các bạn có như vậy không? Tại vì chị thấy là ở các bạn giáo viên thì đều là bạn ý vẫn còn đang đi học, bạn ý chia cái thời gian ra thôi parttime đấy thì không biết là trong team thì nó có. Tất cả đều là sinh viên không hay là cũng là đều tuyển fulltime của em là đều là các bạn sinh viên cả. Và trong khi mà làm việc cùng các bạn thì trước khi mà giao việc thì em cũng phải tính đến cái trường hợp mà các bạn ấy có đủ thời gian để các bạn làm công việc đó không và em sẽ giao cho các bạn ấy công việc phù hợp thôi ạ chứ không giao quá tải để các bạn ấy ảnh hưởng đến việc học ạ dạ theo cái link, thời gian của các bạn của bạn ấy và cũng có những cái bạn part time đúng không thì đa tất cả đều là parttime luôn ấy ạ. Đa phần đều là parttime thì. Cái cái cái cơ hội việc làm của Alibaba thì nó có kiểu open cho mọi người không thì nếu như mà mọi người cũng đang có cái nhu cầu đang có cái mong muốn có thể làm ở Alibaba thì em có thể nhắn nhủ vài lời cho các bạn ấy được. Thật ra thì làm việc trong Alibaba trong marketing nói chung ấy ạ thì em chỉ có một cái duy nhất thôi. Đó chính là không cần kiến thức của bạn về cái chuyên môn phải quá là tốt. Các bạn chỉ cần một cái là có một cái năng động này và các bạn có một cái tinh thần là sẵn sàng nói chuyện và hiểu các bạn học viên, bởi vì là cái môi trường này rất là khác khi mà mình làm một cái sản phẩm hay gì đó thì mình phải rất là hiểu các bạn học viên thì mình mới cho ra một cái sản phẩm mà nó chất lượng được đấy là cái yếu tố

mà em đặt lên hàng đầu khi mà tuyển một bạn thay key marketing ạ. Thì theo như bạn ấy đã chia sẻ thì tất cả những cái cơ hội, việc làm đều rất là open cho những cái bạn mà chỉ cần là có thể show được cho mình thấy là những cái nhiệt huyết cũng như là đủ kiên trì để có thể theo đuổi đúng không? Ừ, rất cảm ơn bạn vì đã những cái chia sẻ vừa rồi nên chắc mình có thể thành công hơn trong cái trong tương lai nhá. Thế? Thế? Mà. Thế? À hiện tại thì mình đang ngồi với anh trưởng CO của Alibaba english center. Chào mọi người, em chào mọi người đi, anh hello, mọi người đầu tiên thì mình để gặp anh trưởng thì anh trưởng luôn nói là anh rất là đẹp trai, luôn tự nhận về đẹp trai của mình và hiện tại thì mình đến đây là để khám phá về Alibaba thì trước mắt thì em muốn anh trưởng có thể giới thiệu cho các bạn về cái hình quá trình hình thành của Alibaba cũng như là cái phát triển như thế nào trong trong cái thời gian đầu hoạt động á á bắt đầu với một cái mô hình như là những cái lớp học tiếng anh nhỏ ở một cái. Khu của ký túc xá của đại học bách khoa sau đấy thì khoảng thời gian sau thì cái lúc mà mình mình mình chỉ đào tạo cho các bản về tiếng anh không ấy thì mình cảm giác rằng là điều đó không đủ, cho nên là mình quyết định là đào tạo thêm về kỹ năng mềm. Song song cái vấn đề mà mà đào tạo tiếng anh cho các bạn. Bởi vì khi mà các bạn có tiếng anh ý nó nó, nó sẽ không giúp cho các bạn có thể thành công hơn, cho nên là mình sẽ đào tạo song song tiếng anh và kỹ năng mềm. Và dần dần sau sang 5 thứ 5 hoạt động. Ừ thì Alibaba đã có. Ở 8 chi nhánh ở 3 miền Bắc Trung nam và đồng thời có hơn 120 nhân sự và đã có khoảng 30.000 học viên tham gia vào theo học. Tại các khóa học thì có nghĩa là mình đã có những cái chi nhánh trải dài từ bắc đến nam rồi đúng không ạ? Thế thì em thấy là theo cái em đã tìm hiểu thì Alibaba hiện tại cũng đang lọt vào một trong những cái top trung tâm tiếng anh uy tín nhất hiện nay thì không biết là Alibaba có cái gì đặc biệt để mà có thể khiến một cái trung tâm tiếng anh có 4, 5 hoạt động thôi mà lại có thể. Được lòng tin của mọi người như vậy, ý thì không biết là mình theo anh thì cái đặc biệt của Alibaba là gì đấy ạ? Có 3 yếu tố mà giúp tạo nên sự khác biệt cũng như là cái có thể nói là một cái thành quả bước đầu của Alibaba trong những cái khoảng thời gian mà vừa qua. Thứ nhất, đó là việc mà tạo một cái môi trường thực sự mà nói là môi trường học tập nó thực sự khác biệt. Đó là các lớp học của Alibaba thường thường 0, 0, 0 gây được một cái sự phân biệt giữa là người người học và người dạy. Mà các bạn chỉ biết được là đến đấy để chơi thôi. Đến đây để enjoy một cái một cái buổi gọi là mọi người cùng thưởng thức một cái buổi học tiếng anh với nhau chứ không phải là mình đến để mình cắp sách đến lớp học. Thế xong, thầy cô lại dạy một cái lớp học formule một lớp học thực sự hoàn toàn khác biệt. Thứ 2 là cái đội ngũ giảng viên và trợ giảng của Alibaba là một cái đội ngũ rất trẻ và thực sự là phải nói là có tâm, bởi vì là mình làm giáo dục

mà mình không có tâm thì nó không tạo được một cái, một cái cái cái tính gọi là. Visual cho cái sản phẩm cho nên là cái việc mà mình có một cái đội ngũ chuẩn cũng là một cái mà phải nói là là là tạo nên một cái yếu tố rất, rất quan trọng để giúp không những giúp các bạn học viên mà còn giúp cả công ty đi lên nữa. Yếu tố thứ 3 đó là cái yếu tố về cái phương pháp học. Ở một ở một trong những cái mà cái cái cốt lõi của của của của cả tổ chức đó là cái phương pháp học là phải thực sự mang tính chất khác biệt như anh nói đầu rằng là nếu mà chỉ đơn thuần là dạy tiếng anh không ấy thì điều đấy em là một người đã ra trường rồi đúng không? Và đã đã đã trên thêm để bắt đầu những công việc đầu tiên thì nếu mà chỉ tiếng anh không ý thì mình sẽ không bao giờ giúp mình có thể thành công được, cho nên đào tạo cả cả cái kỹ năng mềm cả, kể cả những cái tư duy thành công nữa thì đấy là cái bài yếu tố giúp Alibaba có. Một chút thành quả bước đầu và đang cố gắng adapte thêm nhiều cái cái, cái cái mới lạ và khác biệt vào trong văn hóa cũng như là trong cái giá trị cốt lõi của tổ chức này thì vừa này em cũng có được lên thăm lớp học thì em thấy là hầu như là không có bàn ghế thì em thấy là cái phương pháp này cũng khá là gây được cái sự tập trung cho các bạn thì ngoài cái phương pháp dạy đọc đáo bên mình thì theo anh nói thì cũng giống như kiểu là mình xây dựng 1 + 1 VND đúng không ạ? Mình có thể mang đến cho các bạn ấy khi mà bạn đến học thì không chỉ là các bạn ấy chỉ học tiếng anh không thôi. Mình sẽ có để cho các bạn ý có thể. Phát triển những kỹ năng khác như là nói chuyện, giao tiếp đúng không ạ đấy? Nó có thể là một cái đặc điểm độc đáo của Alibaba thì trước đây thì em thấy có một cái nữa, đó là về cái+ đồng ấy, có nghĩa là không phải là bên mình. Chỉ có dạy thôi và mình sẽ có thêm một cái cả một cái+ đồng tiếng anh thì có thể là cái đấy cũng sẽ là một cách marketing truyền miệng khá là tốt bên mình đúng không ạ? Tại vì em cũng được giới thiệu Alibaba là kiểu như một người bạn chứ không phải là em tự tìm hiểu về Alibaba theo nghĩa là. Mình đã tự xây dựng được một cái lòng tin rất là lớn đối với các bạn trẻ ở Hà Nội rồi thì nếu như mà cái những cái phương pháp giảng dạy sáng tạo như vậy thì để lớp học có thể vận hành cũng như là cái đội ngũ nhân sự trẻ như vậy. Trải dài Bắc Trung nam như thế thì anh có thường xuyên phải công tác nhiều chỗ không? Hay là mình có cái khó khăn gì trong cái quá trình mà mình quản lý họ không ạ ạ? Những cái giai đoạn đầu tiên ấy là những cái giai đoạn mà mà nhân sự của mình là chưa cứng khoảng từ một đến 3, 5 đầu. Thì thường thường tất cả những cái công việc, kể cả những cái công việc rất là nhỏ thì đều mình phải làm, nhưng mà sau này thì càng dần thì cái đội ngũ cũng như là cái cái cái cái cái cái việc mà các bạn làm cái công việc đó thì các bạn quen hơn rất là nhiều, cho nên là mình không phải không phải thường xuyên đi lại hoặc không phải thường xuyên đại loại là kiểu kiểu kiểu vận hành nhiều, nhưng mà cứ

mỗi chi nhánh thì mình sẽ giao riêng cho một bạn làm quản lý hoặc giám đốc ở đó, hoặc thậm chí là những cái chi nhánh ở xa thì mình có thể cử các bạn đi công tác thì mình cũng phải di chuyển nhiều. Nhưng mà những cái giai đoạn đầu tiên thì mình cũng phải sâu sát một chút= việc là mình cũng phải đi đến để biết được cái tình hình trực tiếp như thế nào chứ không thể là ở trên, ở trên mây, mưa xong rồi mình ở trên không trung, mình mình nhìn xuống mình cũng không biết được là chuyện gì đang xảy ra cả. Thực ra lúc mà đến đây thì em cũng kiểu khá là bất ngờ, tại vì từ bên dưới là bạn lễ tân này xong rồi đến bạn giáo viên này xong đến các bạn marketing này, em thấy bắt đầu như là trẻ mà em thấy là cái cái độ tuổi trung bình của các bạn í. Cũng chỉ tầm 2000 9 9 9 8 thôi thì có phải là cái tiêu chí là các bạn ấy phải là trẻ trung và năng động thì là cái tiêu chí hàng đầu của bên mình khi mà tuyển dụng không anh anh bây giờ thì cái cái lứa tuổi mà mình đánh vào phân khúc mình đánh vào thì nó là 18 đến 24 tuổi. Cho nên cái việc mà mình chọn cái người, một người nhân sự để cho nó phù hợp ấy thì đây cũng là một trong cực kỳ quan trọng. Bởi vì nếu mà một thế hệ 8 x mà nói chuyện với một thế hệ 8, 9 x hoặc thậm chí là dạy chẳng hạn thì họ rất là khó để tìm một cái một cái sự đồng điệu trong cái việc mà giảng dạy hoặc chia sẻ nên là cái việc mà mình tạo một cái đội ngũ rằng là trẻ. Đây cũng là một trong những cái mà gọi là gọi là tiêu chí và chiến lược nhân sự của của cả công ty. Ờ, thế thì ờ em tại vì tất nhiên là đội ngũ trẻ năng động này thì nó sẽ có đem đến những cái là cái môi trường của mình. Sẽ có rất nhiều ý tưởng, nhưng mà đôi khi là các bạn ý lại trẻ quá thì anh có gặp nhiều cái tình huống như kiểu là các bạn ấy đi làm các bạn ý không. Những đảm bảo deadline này không có đảm bảo được công việc tại vì em nghĩ cái đây là điều bình thường, tại vì các bạn ấy vẫn còn trẻ, vẫn có nhiều những cái tác động đây gì, anh lựa chọn cái gì để có thể cân= với việc học của các bạn như thế nào để mà việc này thì cái thưởng phạt nó có quá khắt khe không anh? Ờ, thực ra thì công ty thì mình có cái nội quy và cái quy chế của từng một cái một cái nhân sự ở một cái vị trí nào đấy, nhưng mà cái gì nó cũng sẽ có 2 mặt của nó, nếu mà mình tuyển dụng những cái người mà có gọi là độ tuổi lớn thì cái việc mà mà mà phù hợp với cả văn hóa của mình ý thì nó rất là khó đấy. Còn nếu mà có thể là họ có kinh nghiệm nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà mình chọn một cái người nhân sự trẻ thì mình phải phải mình phải gọi là mình phải mình phải. À phải nói lại từ đầu phải đào tạo lại từ đầu hết mình phải bày lại tất cả các cái thứ từ a đến z hết nhưng mà được một cái mình mình mình có, đó là cái cái cái cái cái cái sự gọi là đam mê một cái sự nhiệt huyết và một cái sự dám làm hết mình thì cái đây là cái mà anh nghĩ là nó rất quan trọng. Còn ví dụ mình kỹ năng hoặc kiến thức thì mình có thể cho các bạn đi học hoặc là mình đào tạo các bạn được mà. Ờ thì rất là cảm ơn. Anh thắng đã chia

sẽ với em vừa rồi thì như các bạn thấy thì tất cả những cái công việc của alibaba đều rất là open. Đối với những các bạn có thể là đang đi học mà vẫn có cái nhu cầu mà muốn tìm việc cũng như phát triển bản thân ngay khi đang còn trong ghế nhà trường, thế thì không còn có thể không cần phải chờ đợi lâu thì các bạn có thể lên trang web của Alibaba cũng như là những cái truyền thông của Alibaba để có thể tìm kiếm được các cơ hội việc làm cho mình. Rất cảm ơn anh thẳng và những cái buổi chia sẻ của người dạ vâng, Alibaba có thể cảm ơn. Mà.